
sþ. 258. Fyrirspurn [241. mál]
til samgönguráðherra um nýjar samgönguleiðir um Hvalfjörð.

Frá Davíð Aðalsteinssyni.

Hyggst samgönguráðherra láta meta hagkvæmni nýrra samgönguleiða um Hvalfjörð,
svo sem:
1. jarðganga,
2. brúar,
3. ferju,

m.a. í ljósi tækniframfara í byggingu samgöngumannvirkja?


